

สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.ค. 2555

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ตามที่ได้เคยนำเสนอในคอลัมน์นี้มาเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสัมมนา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการไปแล้วนั้น ซึ่งการประชุมสัมมนาได้เริ่มขึ้นแล้วเป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กว่า 400 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมสัมมนา คือ 1) เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของ ก.ค.ศ. และอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ 2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารเขตพื้นที่การศึกษานั้นจะเป็นการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ชาติดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่ได้นำ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มาประชุมสัมมนา ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ก็เพราะต้องการปรับเปลี่ยนบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และประสบการณ์ เนื่องจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญที่รองลงมาจาก ก.ค.ศ. เพราะมีหน้าที่ต้องดูแลการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา ดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในเขตพื้นที่ ให้ได้รับขวัญกำลังใจ ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ซึ่งข้าราชการครูเปรียบเหมือนน้องชายน้องสาวของเรา ให้มีกำลังใจที่จะช่วยกันดูแลพัฒนาการศึกษาให้ลูกหลานของเรา ผ่านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อกัน เป้าหมายคือผู้เรียน

สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฝึกปฏิบัติในการเจริญสมาธิ และฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์ 2 วัน และมีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกัน 2 วัน ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะได้รับความรู้ทั้งทางธรรมและทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ซึ่งจากการสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา พบว่า อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นอย่างดี และได้แสดงความคิดเห็นว่า
ครั้งแรกรู้สึกมีความกังวลใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจไม่เพียงพอต่อการจัดประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวนมาก แต่เมื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาแล้วรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมาก
เพราะนอกจากได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเช่นเคยแล้ว
ยังได้รับความรู้ทางธรรมที่เป็นประโยชน์กับการบริหารงานบุคคล
ซึ่งจะใช่เป็นแนวทางในการร่วมกันสร้างกระทรวงศึกษาธิการใสสะอาดต่อไป

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)